



ความที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ (ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง โทร.และโทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๓๔ หรือโทร.๑๓๒๙)
ที่ กท.๐๔๐๔/๒๓๕๕ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส (เฉพาะตำแหน่ง)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งประกาศ
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส (เฉพาะตำแหน่ง) มาเพื่อโปรดทราบและ
แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ

(นางอลิสา เงินเลี้ยง)
ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส (เฉพาะตำแหน่ง)

ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง จำนวน ๑๙๘ อัตรา ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ที่ว่าง จำนวน ๔๕ อัตรา และตำแหน่งที่ปรับโครงสร้างของตำแหน่งเป็นประเภททั่วไประดับอาวุโส ที่มีผู้ครองตำแหน่ง จำนวน ๔ อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจากในการประชุม ก.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการ ก.ก. ได้มีความคิดเห็นและข้อสังเกตว่า ขณะนี้ ก.ก. ได้เห็นชอบร่าง กฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. ... แล้ว ให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้ กฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. ... ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว เพื่อดำเนินการรับสมัครตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ก. เห็นชอบ โดยให้นำความคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ ก.ก. เสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ ก.ก. จึงยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส เฉพาะตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ไปก่อน ส่วนข้อความอื่นนอกนั้นคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชจิต ชัชวานิชย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร